

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

ไทยร่วมจับมือซีแอลเอ็มวี แะใช้เป็นฐานห่วงโซ่การผลิตสินค้าไปทั่วโลก



ส.อ.ท.แนะไทยอย่าทำตัวเป็นพี่ใหญ่กลุ่ม CLMV แต่ต้องเป็นเพื่อนแล้วเดินไปด้วยกัน แะรัฐบาลหา  
มาตรการพนักลงทุนไทยไปยึดพื้นที่ดาวน์ ก่อนที่จะพลาดทำให้กับจีน ผู้ว่าการแบงก์ชาติ ระบุธุรกิจไทยควร  
ใช้ CLMV เป็นฐานห่วงโซ่การผลิต ยกระดับธุรกิจไทยส่งสินค้าไปยังทั่วโลก ขณะที่มองเศรษฐกิจไทยปีหน้า  
พื้นเป็นเครื่องหมายถูก ภาคการเงิน-ตลาดทุนไทย เปรียบเป็นรถไฟขบวนสุดท้าย ลุ้นธุรกิจไทยเกาะให้มัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2559  
ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ไทยก้าวไกลไปกับ CLMV” (ประเทศกลุ่มอินโดจีน ซึ่งประกอบด้วย พม่า ลาว  
กัมพูชา และเวียดนาม) วานนี้ (12 พ.ย.) โดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมที่สุดในทุก ๆ ด้านเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม  
CLMV แต่ไทยต้องไม่ทำตัวเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มดังกล่าว แต่ควรทำตัวเป็นเพื่อนร่วมภูมิภาคแล้วจับมือเดิน  
ไปด้วยกัน เหมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้าการลงทุนร่วมกัน แม้ว่าจะมีระดับขีดความสามารถในการพัฒนา  
ประเทศที่แตกต่างกัน

“ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไทยต้องฉวยโอกาสที่จีนเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวทางการลงทุนทั้งของนัก  
ลงทุนจีนและการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะจากนโยบายกระจายแหล่งผลิตไปยังประเทศอื่น ๆ ของจีน  
ทำให้จีนหันมาให้ความสำคัญในการลงทุนในลาว และเวียดนาม ในขณะนี้ จึงต้องการให้รัฐบาลมีนโยบาย  
สนับสนุนให้นักลงทุนไทยออกไปลงทุนในกลุ่ม CLMV อย่างเต็มที่เพื่อยึดครองส่วนแบ่งทางการลงทุนไว้ให้  
ได้มากที่สุด”



สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2559 มั่นใจว่า ภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะปรับตัวดีขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเม็ดเงินจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการที่จะเห็นผลชัดเจนในปีหน้า ประเทศไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ประกอบกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะเป็จุดแข็งในการสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปพร้อม ๆ กัน ปัจจัยเสี่ยงที่ภาคเอกชนมีความห่วงเรื่องปัญหาภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยที่ต้องจับตามอง แต่หากไม่รุนแรงก็จะช่วยให้ผลผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่ง ทำให้รายได้ของเกษตรกรและกำลังซื้อในประเทศฟื้นตัวกลับมา

## เดือนหอย่ามองข้าม 160 ล้านคน

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า CLMV มีประชากรรวมกัน 160 ล้านคน ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ รัฐบาลและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันวางยุทธศาสตร์ว่าจะผลักดันให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนใน 4 ประเทศดังกล่าว เพื่อไม่ให้พลาดท่าเสียทีแก่ทัพนักลงทุนจากจีน ที่ได้รุกคืบเข้าไปอย่างต่อเนื่อง ไม่อยากให้ประเทศไทยหวังพึ่งเออีซีเพียงเพราะมีประชากรรวมกัน 600 ล้านคน เพราะเมื่อถึงเวลาเปิดเสรีทางการค้าจริง ๆ ก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยใดประเทศหนึ่งในเออีซี อาจไม่ยอมลดภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการได้เช่นกันเพราะเออีซีเป็นเพียงข้อตกลงแบบหลวม ๆ ที่อาเซียนทำร่วมกัน

## เศรษฐกิจฟื้นเป็นเครื่องหมายบวก

ด้านนายวิโรฒ สันติประภาพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในหัวข้อเรื่อง “ก้าวอย่างไรไปกับ CLMV” ว่า ธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV อยู่ที่ประมาณ 10% ของภาคธุรกิจเอกชนของไทย ซึ่งถือว่ายังมีขนาดที่โตได้ค่อนข้างมาก และสิ่งที่เราควรจะทำให้เป็นจุดยืนคือ การสร้างให้ CLMV เป็นห่วงโซ่ ทางการผลิตของธุรกิจไทย โดยธุรกิจไทยขยายการผลิตไปตั้งในประเทศกลุ่ม CLMV สร้างเทคโนโลยีการผลิต การออกแบบ การเพิ่มมูลค่าของสินค้า นอกจากนั้น ธุรกิจไทยยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขาย การกระจายสินค้าไปยังลูกค้าทั่วโลก เพื่อที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นโอกาสเติบโตของธุรกิจไทยในระดับสากล ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคตด้วย

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2559 มองว่า มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นลักษณะเครื่องหมายถูก ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเป็นปัจจัยเข้ามากระทบ โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนกระทบต่อการส่งออกของไทยมาก และในภาวะเช่นนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะเป็นลักษณะที่ไม่สมดุล กระจุกการฟื้นตัวในบางธุรกิจ ขณะที่ใครพึ่งตลาดต่างจังหวัดคงมีปัญหา เพราะราคาสินค้าเกษตรคงอยู่ในระดับต่ำไปอีกระยะ ขณะที่ยังมีความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้ง กระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ทำให้ธุรกิจที่พึ่งตลาดนี้ไม่ฟื้นตัวเท่าภาคอื่น นอกจากนั้น หนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง อาจฉุดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยไม่ให้ฟื้นตัวเร็ว

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยปีหน้ายังมีแรงส่งจากการลงทุนภาครัฐและการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งเป็นตัวอัดฉีดเงินเข้ามา แต่ต้องยอมรับว่า ภาคการคลังของไทยยังมีสัดส่วนน้อยในระบบเศรษฐกิจ ทำให้แค่ชี้หน้าหรือบรรเทาปัญหา เท่านั้น ขณะที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ช่วยได้บ้าง และภาคการท่องเที่ยวจะเป็นแรงส่งอีกตัวต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม

## ภาคการเงินร่วมมือขับเคลื่อน

สำหรับการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ภาคการเงิน : กลไกขับเคลื่อนโอกาส CLMV” นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมา มีมูลค่าการซื้อขาย (มาร์เก็ตแคป) ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะนี้สูงถึง 14 ล้านล้านบาท ส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นจากภาคธุรกิจของไทยที่ขยายไปยังตลาด CLMV มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยใน 600 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น มี 110 บริษัทที่มีรายได้จาก CLMV อย่างไรก็ตาม การลงทุนของไทยใน CLMV ยังเป็นภาคเอกชนที่ออกไปด้วยตัวเองแบบต่างคนต่างไป ภาครัฐเองยังไม่ได้ช่วยได้มากนัก หากไม่ต้องการให้สายเกินไปต้องแก้ในจุดนี้เพิ่มขึ้น

นางอุษุกร สิริโยธิน ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายนโยบายสถาบันการเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ธปท.ประเมินว่าการใช้จ่ายและการค้าการลงทุนภายใต้ CLMV ในอนาคตน่าจะสูงขึ้น จากที่ขณะนี้การค้าขายระหว่างกันขยายตัวมากถึง 10% การทำงานของ ธปท.ที่ผ่านมาได้ขยายวงเงินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการค้าขายแดนจาก 50,000 บาท เป็น 200,000 บาทต่อรายต่อวัน และได้มีการทำสัญญาการค้าขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารกลางประเทศต่างๆ ใน CLMV เพื่อให้มั่นใจว่า การแลกเปลี่ยนเงินไม่มีปัญหา นอกจากนี้ กำลังพัฒนาระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการโอนเงินระหว่างธนาคาร ระบบเอทีเอ็มพูลให้เชื่อมโยงกันได้